

CÔNG AN TP HÀ NỘI  
CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 506/CAQHĐ-XDPT

Hà Đông, ngày 4 tháng 3 năm 2021

"V/v tuyên truyền cấp thẻ  
Căn cước công dân có gắn chip"

Kính gửi: - Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông  
- Đài truyền thanh quận Hà Đông  
- Ủy ban nhân dân các phường

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-CAHN-PV01-PC06 ngày 23/11/2020 của Công an thành phố Hà Nội về việc mở đợt cao điểm tập trung cấp thẻ Căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an quận Hà Đông báo cáo và đề xuất đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận chỉ đạo đài truyền thanh quận, UBND các phường tổ chức tuyên truyền qua hình thức phát tờ rơi, lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt dân hoặc trên hệ thống loa truyền thanh quận, phường (có bài tuyên truyền kèm theo).

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Đ/c Trưởng BCĐ 138/Q;  
(Đề báo cáo)
- Đài truyền thanh quận;
- UBND các phường;  
(Đề phối hợp)
- Lưu VT- XDPT.

TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN



Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền

## BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÓ GẮN CHÍP

**Kính thưa toàn thể nhân dân!**

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân gồm những thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là giấy tờ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức trong công tác, cuộc sống hàng ngày.

Hiện nay thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử là xu thế mà nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang áp dụng cho công dân. So với Chứng minh nhân dân 9 số và Căn cước công dân 12 số thì thẻ Căn cước công dân có gắn chip có độ bảo mật cao hơn, có thể linh hoạt mở rộng tích hợp thêm các thông tin, dữ liệu hay dịch vụ trong tương lai...

Chip sử dụng trên thẻ Căn cước công dân tuân thủ quy định bảo mật của thế giới và Việt Nam, trên chip có thực hiện ký số do vậy khó có thể làm giả, đảm bảo độ tin cậy trong thực hiện các giao dịch. Chip có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học (như dấu vân tay) cho phép xác thực đảm bảo chính xác con người. Qua đó, thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật, nhất là trong các giao dịch tài chính.

Chip gắn trên thẻ Căn cước công dân để lưu trữ các thông tin của công dân trên thẻ Căn cước công dân với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số; ***Chip gắn trên thẻ Căn cước công dân không có chức năng định vị, theo dõi công dân.*** Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Trong cấu trúc của thẻ Căn cước công dân gắn chip có chứa số định danh cá nhân. Số định danh cá nhân được lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp cho mỗi công dân Việt Nam và gắn với người đó từ khi sinh ra đến khi chết,

không lặp lại ở người khác. Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số gồm: 6 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc TW (hoặc quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh), mã giới tính của công dân, mã thế kỷ sinh. 6 số cuối cùng là khoảng số ngẫu nhiên để phân biệt các cá nhân có cùng thuộc 1 tỉnh, Thành phố.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Công an quận Hà Đông xin thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn quận nội dung sau:

**\* Đối tượng cấp căn cước công dân gắn chip:**

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân.

- Chứng minh nhân dân 9 số phải đổi sang căn cước công dân gắn chip trước ngày 01/07/2021

**\* Thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip gồm:**

+ Sổ hộ khẩu bản chính

+ Chứng minh nhân dân 9 số cũ (nếu còn)

+ Tờ khai Căn cước công dân (mọi thông tin trên tờ khai Căn cước công dân phải được kê khai đầy đủ, chính xác và trùng khớp với thông tin trong Sổ hộ khẩu).

**\* Thời gian thực hiện:**

Từ 01/11/2020 bắt đầu triển khai cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip

Công an quận Hà Đông trân trọng thông báo để nhân dân sớm thực hiện các thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip theo quy định. 